

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๗๗๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขอเลื่อนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจ้งเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขอเลื่อนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้กำหนดแนวทางการขอเลื่อนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้เรียนมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนตามวัน เวลา ตามที่กำหนด ผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบต่อสถานศึกษา โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องขอเลื่อนสอบต่อผู้มีอำนาจ” นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีผู้เรียนขอเลื่อนสอบเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบต่อสถานศึกษา โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนสอบ และแจ้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด โดยให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด รวบรวมข้อมูลการเลื่อนสอบของทุกสถานศึกษาที่มีการเลื่อนสอบในจังหวัด เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทราบ ต่อไป

๒. กรณีสถานศึกษาขอเลื่อนสอบให้กับผู้เรียนทั้งสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอขออนุมัติเลื่อนสอบไปยังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิจารณาเลื่อนสอบ และรายงานให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทราบ ทันทที

๓. กรณีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ขอเลื่อนสอบให้กับผู้เรียนทั้งจังหวัด ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด เสนอขออนุมัติเลื่อนสอบมายัง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้พิจารณาเลื่อนสอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยให้เสนอขออนุมัติมายังกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนวัน เวลา ตามกำหนดการสอบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ทั้งนี้..../

ทั้งนี้ หากมีการเลื่อนสอบขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการดำเนินการเลื่อนสอบและ
เก็บรักษาความปลอดภัยและความลับของแบบทดสอบ ทั้งในระดับสถานศึกษา และในระดับจังหวัดอีกทั้ง
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้
กำกับสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิกร กาญจนสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

“เรียนดี มีความสุข”